



### อย.แนะแนวทางผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการกำจัดปลวกและแมลง พร้อมคุมเข้ม! ผู้ประกอบการ

อย.เตือนผู้บริโภค ระวัง! การใช้บริการกำจัดปลวก แมลง หนู และสัตว์อื่นในบ้านเรือนที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตราย แต่ป้องกันได้ด้วยการขอเอกสารจากผู้ประกอบการก่อนใช้บริการทุกครั้ง เผย เอาจริง! หากผู้ประกอบการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นไม่ขออนุญาตอย่างถูกต้องกับ อย. ต้องระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้บริการกำจัดปลวกและแมลงในบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข และดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้คุมเข้มผู้ประกอบการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กำหนดให้ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องขออนุญาต หรือต้องแจ้งดำเนินการกับ อย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบควบคุมการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือน ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย โดยคุณสมบัติของผู้ควบคุมต้องมีประสบการณ์ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่ อย.กำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริโภคที่จะเลือกใช้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือน ต้องขอเอกสารจากผู้ประกอบการที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจาก อย. ซึ่งได้แก่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งดำเนินการ รวมทั้งขอเอกสารผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และขอหนังสือสัญญาการให้บริการที่ระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้ อาทิ ค่าเดือน อากาศ เกิดพิษ วิธีแก้พิษ รวมถึงเอกสารคำแนะนำความปลอดภัย ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการสังเกตฉลากและเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายว่าได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้วหรือไม่ อีกทั้งสังเกตการปฏิบัติงานว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ระบุบนฉลากอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้บริโภค

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เนื่องจากทาง อย.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ฝ่าละอองธุลีพระบาทการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ขึ้นทะเบียนไว้ และจะดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ หากตรวจพบการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือแจ้งการดำเนินการอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีไม่ขออนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่แจ้งดำเนินการ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นการประกอบการให้บริการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือพบสถานประกอบการดังกล่าวที่ไม่ได้ขออนุญาต สามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อผู้บริโภคจะได้รับการบริการที่ดีและเพื่อ ความปลอดภัยของตัวผู้บริโภคเอง รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด